

Số: 26/TB-HĐND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận Phiên họp lần thứ nhất của Thường trực HĐND tỉnh Khóa IV

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Ngày 08/7/2021, Thường trực HĐND tỉnh khóa IV tổ chức Phiên họp lần thứ nhất để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ trì Phiên họp: Đồng chí Lưu Văn Trung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tham dự Phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh (đồng chí Lê Trọng Yên – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh), lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan.

Sau khi nghe Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông qua dự thảo báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh; dự kiến nội dung thời gian tổ chức Kỳ họp thứ II; các sở, ngành (*thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh*) thông qua các văn bản phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; ý kiến thẩm tra của Ban KT-NS HĐND tỉnh; và các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đồng chí tham dự Phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh kết luận như sau:

I. Đánh giá rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Nhìn chung, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công tốt đẹp, phát huy dân chủ, chất lượng, được đại biểu HĐND tỉnh và cử tri theo dõi, đánh giá cao; trình tự, thủ tục bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, trách nhiệm; công tác phòng chống dịch Covid 19 thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; công tác phục vụ, trang trí khánh tiết kỳ họp đảm bảo trang trọng, tiết kiệm; tình hình an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp an toàn tuyệt đối. Sau kỳ họp, kịp thời hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị tích cực, chu đáo của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các ngành hữu quan, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan có giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp sau đạt kết quả cao. Giao Văn phòng hoàn chỉnh báo cáo theo quy định.

II. Thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ II HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Nội dung: Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung sau:

1.1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021;

1.2. Xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án Dân sự tỉnh; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBND tỉnh; các báo cáo khác do các cơ quan hữu quan trình theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh.

1.3. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương 6 tháng đầu năm 2021; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh.

1.4. Xem xét, thông qua 14 tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình.

(Có danh mục nội dung kỳ họp chi tiết gửi kèm theo)

1.5. Công tác nhân sự (nếu có).

1.6. Chất vấn và trả lời chất vấn.

1.7. Giải quyết một số vấn đề theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. Thời gian tổ chức kỳ họp: Dự kiến trong 02 ngày, từ ngày 10-11/8/2021.

3. Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh.

4. Thời gian gửi báo cáo, hồ sơ tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết

Để đảm bảo công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp chất lượng, chặt chẽ, đúng quy định, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời chuẩn bị và gửi các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết về HĐND tỉnh phục vụ Kỳ họp thứ II, cụ thể như sau:

- **Chậm nhất ngày 20 tháng 7 năm 2021**, các báo cáo của UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và UBMTTQVN tỉnh phải gửi về HĐND tỉnh để phục vụ công tác thẩm tra.

- **Chậm nhất ngày 19 tháng 7 năm 2021**, các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh phải gửi về HĐND tỉnh để các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra phục vụ nội dung kỳ họp theo quy định.

- Riêng đối với Báo cáo đánh giá bổ sung của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của UBND tỉnh gửi trước ngày 26/7/2021.

- Hồ sơ tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh, đề nghị thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 124, Điều 125 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi bổ sung năm 2020. Trường hợp hồ sơ gửi không đúng thời gian và không đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị đưa ra khỏi Chương trình kỳ họp đã được quy định tại khoản 2a Điều 124 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi bổ sung năm 2020.

- Đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết phải tổ chức lấy ý kiến phản biện xã hội của UBMTTQVN tỉnh và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy chế số 02-QC/TU ngày 10/12/2020 của Tỉnh ủy Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức thực hiện trước khi trình HĐND tỉnh.

III. Đối với các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

1. Tờ trình số 3324/TTr-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán NSNN năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa đường bộ trên địa bàn tỉnh

Cơ bản Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự toán năm 2021 cho Sở Giao thông Vận tải và hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố với tổng số tiền là 36.182 triệu đồng để thực hiện công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa đường bộ năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo Phụ lục chi tiết đính kèm Tờ trình số 3324/TTr-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh:

- Đối với công tác bảo trì, sửa chữa lớn các tuyến đường tỉnh lộ, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27/4/2021 dự kiến sẽ đầu tư nâng cấp các tuyến đường Tỉnh lộ 3,5,6, riêng Tỉnh lộ 6 còn có dự án ADB đang đầu tư, do vậy việc bảo trì, sửa chữa lớn các tuyến đường này phải nằm ngoài dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn để tránh trùng lắp về khối lượng và lãng phí đầu tư xã hội.

- Đối với việc đề nghị hỗ trợ Thành phố Gia Nghĩa sửa chữa tuyến đường Trần Hưng Đạo là chưa phù hợp, vì hiện nay chưa có giải pháp khắc phục, chưa xác định nguyên nhân, trách nhiệm các đơn vị có liên quan theo Thông báo số 47/TB-HĐND ngày 21/9/2020 của Thường trực HĐND tỉnh Kết luận Phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2020. Do vậy, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất không bố trí vốn để sửa chữa tuyến đường Trần Hưng Đạo mà đề nghị thành phố ưu tiên cho các tuyến đường quan trọng khác trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo khẩn trương làm rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan để có cơ sở bố trí kinh phí sửa chữa kịp thời.

- Rà soát kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ được Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2046/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 nhưng đến nay chưa triển khai nhằm thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính Phủ và quy định tại khoản 2 Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính.

- Nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ do Trung ương bổ sung có mục tiêu đã được HĐND tỉnh bố trí từ đầu năm tại Mục 84, Biểu mẫu số 37 kèm theo Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 11/12/2020, tuy nhiên đến nay mới phân bổ là chậm. Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan tham mưu cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đối với những năm tiếp theo, đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ trong dự toán đầu năm cho các cơ quan, đơn vị và các địa phương. Đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu xây dựng tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Tờ trình số 3470/TTr-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021

Thông nhất bổ sung kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo còn lại tại mục 60 Phụ lục 37 kèm theo Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh để bổ sung dự toán năm 2021 cho Sở Giáo dục và Đào tạo và hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ công tác giảng dạy và học tập theo Phụ lục số 02 chi tiết đính kèm Tờ trình số 3470/TTr-UBND ngày 05/7/2021 ngày UBND tỉnh.

Riêng việc đề nghị hỗ trợ thanh toán nợ tiền làm thêm giờ cho giáo viên huyện Đăk Glong là 4000 triệu đồng (*bốn tỷ đồng*) do thiếu biên chế là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý. Do đó, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chưa bổ sung kinh phí này cho huyện Đăk Glong. Đề nghị UBND tỉnh rà soát lại thực trạng thiếu giáo viên của huyện Đăk Glong nói riêng và các huyện, thành phố nói chung, xác định số giáo viên hiện thiếu của từng địa phương. Trường hợp, do thiếu giáo viên dẫn đến phải dạy kê, dạy gác thì kinh phí nhà nước phải chi trả là bao nhiêu. Trường hợp tuyển thêm giáo viên thì số lượng bao nhiêu, kinh phí chi trả lương cho số lượng giáo viên tuyển thêm là bao nhiêu. Qua đó, xây dựng phương án đề xuất xử lý cho phù hợp với quy định và tình hình thực tiễn của địa phương.

3. Tờ trình số 3471/TTr-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị.

Thông nhất phân bổ 3.048 triệu đồng, vốn ngoài nước Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2021, chưa giao chi tiết đơn vị thực hiện (tại gạch đầu dòng thứ 2, mục số 84 Biểu mẫu số 37 kèm theo Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh) cho Sở Y tế để thực hiện Dự án “*An ninh Y tế khu vực Tiểu vùng Mê công mở rộng*” theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3471/TTr-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh.

Thông nhất với đề xuất của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giảm 12.712 triệu đồng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử còn lại, chưa phân

bổ của ngân sách tỉnh để bổ sung dự toán năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo Phụ lục chi tiết đính kèm Tờ trình số 3471/TTr-UBND ngày 05/7/2021 UBND tỉnh. Tuy nhiên, đối với kinh phí liên quan đến mua xe ô tô theo quy định (lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ...), đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị cùng một định mức để đảm bảo tính công bằng.

IV. Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất và trước kỳ họp thứ II HĐND tỉnh

Thông nhất với dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất và trước Kỳ họp thứ II HĐND tỉnh khóa IV. Về thời gian tổ chức, giao Văn phòng chủ động, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thống nhất cụ thể về thời gian tránh trùng lặp các cuộc họp của Tỉnh ủy.

V. Thành lập Tổ đại biểu HĐND tỉnh; chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND tỉnh

Thông nhất với đề xuất của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về việc thành lập 08 Tổ đại biểu HĐND tỉnh và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại Thành phố Gia Nghĩa (gồm 05 đại biểu), trong đó:

- Ông Võ Phạm Xuân Lâm – UVBTVTU, Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa, Tổ trưởng;
- Ông Nguyễn Đức Hải – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, Tổ phó.

2. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tuy Đức (gồm 05 đại biểu), trong đó:

- Ông Y Thái – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức, Tổ trưởng;
- Ông Phan Quốc Lập – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Tổ phó.

3. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đắk R'lấp (gồm 07 đại biểu), trong đó:

- Ông Nguyễn Bá Út – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp, Tổ trưởng;
- Ông Nguyễn Đình Đạo – Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, Tổ phó.

4. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đắk Glong (gồm 06 đại biểu), trong đó:

- Ông Vũ Tiến Lư – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong, Tổ trưởng;
- Bà Vi Thị Thảo Quyên – Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Tổ phó.

5. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đắk Song (gồm 07 đại biểu), trong đó:

- Bà Thị Trãi – UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song, Tổ trưởng;
- Bà Kiều Châu Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, Tổ phó.

6. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đắk Mil (gồm 08 đại biểu), trong đó:

- Ông Trần Văn Thương – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Mil, Tổ trưởng.

- Ông Lê Quốc Đông – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Tổ phó.

7. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Cư Jút (gồm 08 đại biểu), trong đó:

- Ông Nguyễn Tuấn Phúc – TUV, Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút, Tổ trưởng;

- Ông Nguyễn Xuân Thanh – Đại biểu HĐND tỉnh, Tổ phó.

8. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Krông Nô (gồm 06 đại biểu), trong đó:

- Ông Nguyễn Tấn Bi – TUV, Bí thư Huyện ủy Krông Nô, Tổ trưởng.

- Ông Nguyễn Ngọc Khoa – Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Tổ phó.

* Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết về việc thành lập các Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo Nghị quyết về việc chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 trình Thường trực HĐND tỉnh ký ban hành theo quy định.

VI. Phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh gồm các Ủy viên sau:

- Ông Hồ Gấm – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Ông Võ Phạm Xuân Lâm – UVBTVTU, Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa.

- Ông Trần Văn Nam – TUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Ông Nguyễn Bá Phong – Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông;

- Bà Nguyễn Thị Vinh – UVBTVHU, Phó chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp.

2. Ban Pháp chế HĐND tỉnh gồm các Ủy viên sau:

- Ông Tạ Đình Đê - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh;

- Thượng tọa Thích Quảng Hiền – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh; Trụ trì chùa Pháp Hoa;

- Ông Đỗ Nguyên Hoài – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Bà Ngô Thu Hương – Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Ông Hoàng Văn Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

3. Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh gồm các Ủy viên sau:

- Ông Trần Duy Dũng – Phó Giám đốc Bệnh Viện Đa khoa tỉnh;

- Ông Phan Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Vũ Tiến Lư – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đắk Glong, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong;

- Bà Thị Trãi – UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song.

4. Ban Dân tộc HĐND tỉnh gồm các Ủy viên

- Ông Đỗ Văn Khang – Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;
- Ông Châu Ngọc Lương – TUV, Bí thư Tỉnh đoàn;
- Ông Y Thái – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức;
- Bà H'Vi Ê Ban – TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 trình Thường trực HĐND tỉnh ký ban hành theo quy định.

Trên đây là Thông báo kết luận Phiên họp lần thứ nhất của Thường trực HĐND tỉnh khóa IV, Thường trực HĐND tỉnh thông báo để UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBNDTTQVN tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh, CTHADS tỉnh;
- LĐ các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VP: Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- LĐ các Phòng CM;
- Lưu VT. Phòng CT.HĐND (hg).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phan Quốc Lập

DANH MỤC NỘI DUNG KỲ HỌP THỨ II HĐND TỈNH
KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

*(Ban hành kèm theo Thông báo số 26/TB-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021
của Thường trực HĐND tỉnh)*

**I. XEM XÉT, THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO DO THƯỜNG TRỰC
HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH, UBND TỈNH, TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH, CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN TRÌNH:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh;
2. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh;
3. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
4. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
5. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
6. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2021 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
7. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ II HĐND tỉnh;
8. Báo cáo đánh giá bổ sung của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021;
9. Báo cáo đánh giá bổ sung của UBND tỉnh về kết quả thực hiện NSNN năm 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;
10. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;
11. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
12. Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;
13. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;

14. Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

15. Báo cáo kết quả công tác ngành Tòa án nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;

16. Báo cáo kết quả công tác ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;

17. Báo cáo kết quả công tác Thi hành án dân sự, hành chính trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

II. CÁC TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT DO THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, UBND TỈNH TRÌNH

1. Nghị quyết quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật tại địa phương;

2. Nghị quyết quy định mức chi hoạt động của Ban Chỉ huy về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

3. Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

4. Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021;

5. Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

6. Nghị quyết điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông;

7. Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác đang tập trung tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

8. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông;

9. Nghị quyết quy định mức thu các khoản dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026;

10. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025;

11. Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020;

12. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 06/9/2016 của HĐND tỉnh Đắk Nông Quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Đắk Nông;

13. Nghị quyết ban hành Nội quy các kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026;

14. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022.
